

สงวนลิขสิทธิ์

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม
สมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

วันที่ ๑๒ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาชั้น ๒ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑.	นายถาวร มั่นคง	ประธานสภา ฯ	ถาวร มั่นคง
๒	นางนิภา รุจิรา	รองประธานสภา ฯ	นิภา รุจิรา
๓	นางไฉน เมืองถาวร	ส.อบต.หมู่ ๑	ไฉน เมืองถาวร
๔	นางสาวภัทรรถร ดวงเดือน	ส.อบต.หมู่ ๒	ภัทรรถร ดวงเดือน
๕	นางสาวมณีรัตน์ เมฆาลัย	ส.อบต.หมู่ ๔	มณีรัตน์ เมฆาลัย
๖	นายสุทธิพงศ์ หวังกา	ส.อบต.หมู่ ๖	สุทธิพงศ์ หวังกา
๗	นายธนากร หยิมการุณ	ส.อบต.หมู่ ๗	ธนากร หยิมการุณ
๘	นางประสงค์ ประทุมเทือง	ส.อบต.หมู่ ๘	ประสงค์ ประทุมเทือง
๙	นายชูเกียรติ ลีอร่าม	ส.อบต.หมู่ ๙	ชูเกียรติ ลีอร่าม
๑๐	นางสุนันทา ไยบัว	ส.อบต.หมู่ ๑๐	สุนันทา ไยบัว
๑๑	นายวิโรจน์ พรประสาท	ส.อบต.หมู่ ๑๑	วิโรจน์ พรประสาท
๑๒	นางนงนุช ศรีเมือง	ส.อบต.หมู่ ๑๒	นงนุช ศรีเมือง
๑๓	พันจ่าตรีปัญญา สุริย์แสง	เลขานุการสภา ฯ	ปัญญา สุริย์แสง

ผู้ไม่มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑.	นางกุสุมา เหยียนยังยืน	ส.อบต.หมู่ ๑๓	ลาป่วย(โควิด๑๙)

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑.	นาวาตรีเสวก จ้อยสองสี	นายก อบต.บ้านกุ่ม	เสวก จ้อยสองสี
๒	นางรัชณี ชุ่มจันทร์	รองนายก อบต.บ้านกุ่ม	รัชณี ชุ่มจันทร์
๓	ร้อยโทยุทธนา อาบสีนาค	เลขานุการนายก อบต.บ้านกุ่ม	ยุทธนา อาบสีนาค
๔	นายรักธรรม อังกินันท์	ผู้อำนวยการกองช่าง	รักธรรม อังกินันท์

๕	นางสาวสุพิมพ์ พุ่มสมบัติ	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข	สุพิมพ์ พุ่มสมบัติ
๖	นางสาวชนิษฐา แดกช่อ	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	ชนิษฐา แดกช่อ
๗	นางสาวชินรัตน์ เจียมดี	นักวิชาการศึกษา	ชินรัตน์ เจียมดี

ผู้มาประชุม	๑๓	คน
ผู้ลาประชุม	๑	คน
ผู้ไม่มาประชุม	-	คน
ผู้เข้าร่วมประชุม	๗	คน

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

เมื่อถึงเวลา ๑๐.๐๐ น. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม มาพร้อมกันครบองค์ประชุม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ในฐานะเลขานุการสภา อบต.บ้านกุ่ม ได้เชิญผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเข้าห้องประชุมและประธานสภา ฯ ได้นำผู้เข้าประชุมทุกท่าน สักการะพระพุทธรูป ทำความเคารพธงชาติ พระบรมฉายาลักษณ์ และกล่าวเปิดประชุมสภา ฯ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

นายถาวร มั่นคง

ประธานสภาฯ

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑. สำหรับการประชุมวิสามัญครั้งนี้

๑.๑ น.ส.กฤษมา เหยียนยังยืน ส.อบต.ม ๑๓ ลาป่วย

๒.ข้าราชการโอนย้าย มาสังกัด อบต.บ้านกุ่ม จำนวน ๑ ราย

ราย น.ส.ปารตี ชาตะรูปานนท์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เชิญแนะนำตัวและประวัติพอสังเขป

๓.ประกาศอำเภอเมืองเพชรบุรี เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๕ มีกำหนด ๑๕ วัน เริ่ม ตั้งแต่วันที่ ๗ - ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสภา อบต.บ้านกุ่ม ชั้น ๒ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

๔.วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี รับสมัครนิสิตใหม่ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โดย นาวาตรี ดร.สงคราม สมณวัฒนา

ระเบียบวาระที่ ๒

นายถาวร มั่นคง

ประธานสภาฯ

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ตามที่ได้ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา ขอให้ สมาชิก

ทุกท่านได้ตรวจดูรายงานการประชุมไปพร้อม ๆ กัน

มีสมาชิก ๆ ท่านใด จะขอแก้ไขเพิ่มเติม หรือให้คำเสนอแนะ เพื่อให้
เนื้อหาสาระ ครบถ้วนสมบูรณ์ ก่อนที่จะมีการรับรองต่อไป

(-ไม่มี-)

หากไม่มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่น ขอมติรับรองรายงานการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อ
วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕ ด้วยการยกมือครับ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมชอบในการรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านกุ่ม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๗ มกราคม
๒๕๖๕ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

รับรอง ๑๑ เสียง ไม่รับรอง ๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง(ปธ)

ระเบียบวาระที่ ๓

นายถาวร มั่นคง

ประธานสภา

พันจ่าตรีปัญญา สุริย์แสง

เลขานุการสภาฯ

กระทู้ถาม

-เชิญท่านเลขานุการสภาฯ นำเรียนชี้แจงรายละเอียด

ขอบคุณท่านประธานสภา ในส่วนระเบียบวาระที่๓ เรื่อง
กระทู้ถาม กระผมขออนุญาตนำเรียนชี้แจงผ่านท่านประธานสภา ไปถึง
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านว่า ภายในห้วงระยะเวลานับแต่สิ้นสุดการประชุม
สภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕ ไม่ปรากฏว่ามี
สมาชิกท่านใดที่จะประสงค์ได้ให้ท่าน นายกฯ ได้ชี้แจงหรือแถลงเกี่ยวกับ
เรื่องกิจการของ อบต.บ้านกุ่ม โดยการยื่นกระทู้ ถามมาเป็นลายลักษณ์
อักษรเสนอต่อท่านประธานสภา ฯ เพื่อที่ท่านประธานสภา ฯ จะได้กรุณา
บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม และจะได้แจ้งให้ท่านนายก ฯ ได้ เตรียม
ชี้แจงหรือตอบข้อซักถามตามกระทู้นั้น เพราะฉะนั้นในระเบียบวาระที่ ๓
เรื่องกระทู้ถาม ในการประชุมสภา อบต.บ้านกุ่ม สมัยวิสามัญ ประจำปี
พ.ศ.๒๕๖๕ ในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ ในวันนี้ จึงไม่มีการพิจารณา
ด้วยเหตุผลดังกล่าว

ขอเชิญท่านประธานสภา ฯ ได้กรุณาดำเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระการประชุมต่อไปครับ

นายถาวร มั่นคง

ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ ๔

นายถาวร มั่นคง

ประธานสภาฯ

ขอบคุณท่านปลัดที่ได้นำเรียนชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับทราบ ในระเบียบวาระ
ที่ ๓ เรื่องกระทู้ถาม

เรื่องที่คุณกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

เชิญท่านปลัด ฯ นำเรียนชี้แจงรายละเอียด

พันจ่าตรีปัญญา สุริย์แสง
เลขานุการสภาฯ

ขอบคุณท่านประธานสภา ฯ ในส่วนของระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่ คณะกรรมการ ที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว กระผมขออนุญาต เรียนชี้แจงผ่านท่าน ประธานสภาไปถึงผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านว่า นับแต่ ระยะเวลาภายหลังจากการ ประชุมสภา อบต.บ้านกุ่ม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านมาสิ้นสุดลง ไม่ปรากฏว่าสภา อบต.บ้านกุ่ม แห่งนี้ได้มีมติแต่งตั้ง คณะกรรมการสามัญ หรือ คณะกรรมการวิสามัญขึ้นมา เพื่อมาพิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่งในวงงาน หรือกิจการสภาท้องถิ่นหรือเรื่องอื่น ๆ ตามที่สภามอบหมาย เพราะฉะนั้น ในระเบียบวาระที่ ๔ ในการประชุมสภา อบต.บ้านกุ่ม สมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ในวันที่ ๑๒ เมษายน๒๕๖๕ ในวันนี้ จึงไม่มีการ พิจารณาด้วยเหตุผลดังกล่าว

ขอเชิญท่านประธานสภา ฯ ได้กรุณา ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ การ ประชุมต่อไป

นายถาวร มั่นคง
ประธานสภา

ขอบคุณท่านปลัด ฯ อีกครั้ง ที่ได้นำเรียนในที่ประชุมถึงระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่ คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว ให้ที่ประชุม ได้รับทราบถึง ขั้นตอนการดำเนินการ

ระเบียบวาระที่ ๕
นายถาวร มั่นคง
ประธานสภา

เรื่องที่เสนอใหม่

๕.๑เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๖

ในระเบียบวาระนี้ นายก อบต. บ้านกุ่ม ได้เสนอขอความเห็นชอบ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๖ เพื่อให้ สภา องค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณา

ขอให้เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พันจ่าตรีปัญญา สุริย์แสง
เลขานุการสภาฯ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การแก้ไข การเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่าง แผนพัฒนา ท้องถิ่นที่เพิ่มเติม พร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและ ประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนา ท้องถิ่นที่เพิ่มเติม สำหรับ องค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม ให้สภา

องค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบ โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

นายถาวร มั่นคง

ประธานสภา

นาวาตรีเสวก จ้อยสองสี

นายก อบต.

ขอเชิญท่าน นาวาตรีเสวก จ้อยสองสี นายก อบต.บ้านกุ่ม นำเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๖

ขอเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ .ศ . ๒ ๕ ๖ ๑ -๒ ๕ ๖ ๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๖ ต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ได้ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ไปแล้วนั้น

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม เรื่อง ประกาศเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๕) ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม มีความประสงค์ที่จะเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ครั้งที่ ๖ อ้างถึงหนังสือจังหวัดเพชรบุรี ที่ พบ ๐๐๒๓.๓/๒๙๐๖ ลงวันที่๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่องแนวทางการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชนในเขตตำบลบ้านกุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่มได้จัดทำแบบสอบถาม - ตอบรับข้อเสนอการพัฒนาท้องถิ่นในระบบเอกสาร โดยให้ประชาชนในเขตตำบลบ้านกุ่มสามารถแจ้งแผนงาน/โครงการ และประเด็นปัญหาความต้องการผ่านช่องทางเว็บไซต์ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม และได้กำหนดเวลาในการรับข้อเสนอเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระหว่างวันที่๑๐-๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕

งานนโยบายและแผน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ได้รับหนังสือแจ้งจากกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านกุ่ม เรื่อง เสนอโครงการ เพื่อให้ พิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบต. บ้านกุ่ม การ

เสนอโครงการเพื่อ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และการเสนอโครงการแก้ไขปัญหาคอขวด เนื่องจากในเขตพื้นที่ตำบลบ้านกุ่ม ได้ประสบปัญหาคอขวด เป็นเวลานาน มีปริมาณน้ำเอ่อล้นตลิ่ง ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน โดยโครงการดังกล่าวไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม งานนโยบายและแผนได้รวบรวม แจกจ่ายช่างทราบ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป งานนโยบายและแผน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ได้รับบันทึกข้อความจากกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม แจ้งว่าได้ ดำเนินการสำรวจโครงการและจัดทำราคาประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการเรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาคอขวดของประชาชน จึงมีความ จำเป็นที่จะต้องดำเนินการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ได้ดำเนินการตามหนังสือแนวทางปฏิบัติข้างต้น เพื่อเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๖๕) พร้อมเหตุผลและความจำเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ในวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๖ พร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอ คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม เมื่อวันที่ ๕ เมษายนพ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม

สำหรับร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบล พิจารณา ตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และเมื่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม เห็นชอบแล้ว ให้ส่ง ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๖ ให้นายก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชน ทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล บ้านกุ่ม ประกาศใช้

ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบฯ และการแก้ไขปัญหาคอขวดของประชาชน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาท้องถิ่นให้

มีความเข้มแข็ง สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่าง
ทั่วถึง อีกทั้งแผนพัฒนาท้องถิ่น ยังใช้เป็นกรอบและแนวทางในการ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี จึงมีความจำเป็นต้องขอ
เสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๖ ให้
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม พิจารณาให้ความ เห็นชอบ ต่อไป
(รายละเอียดตามร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๖ ที่แนบท้าย)

นายถาวร มั่นคง
ประธานสภา
นายถาวร มั่นคง
ประธานสภา

มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดจะเสนอ หรือแสดงความคิดเห็น หรืออภิปราย
อีกหรือไม่ ถ้ามีขอให้ยกมือขึ้น
หากไม่มี ต่อไปจะเป็นการขอมติที่ประชุม “สมาชิกสภา อบต. ท่านใด
เห็นชอบ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๖
ตามที่เสนอ ต่อที่ประชุม ขอให้ยกมือขึ้น”

มติที่ประชุม
นายถาวร มั่นคง
ประธานสภา

รับรอง ๑๑ เสียง ไม่รับรอง ๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง
๕.๒ เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๑/๒๕๖๕) ในระเบียบวาระ
นี้ นายก อบต.บ้านกุ่ม ได้เสนอขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ เพื่อให้สภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลพิจารณา

พันจ่าตรีปัญญา สุริย์แสง
เลขานุการสภา

ขอให้เลขานุการสภา ได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.
๒๕๖๑ หมวด ๔ การแก้ไข การเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ข้อ ๒๒/๑ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณา ตามมาตรา ๔๖
แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.
๒๕๓๗ ด้วย เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบ
แล้ว ให้ส่งแผนพัฒนา ท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้
พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบ โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

นายถาวร มั่นคง
ประธานสภา

ขอเชิญท่าน นาวาตรีเสวก จ้อยสองสี นายก อบต.บ้านกุ่ม นำเสนอร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๑/๒๕๖๕)

นาวาตรีเสวก จ้อยสองลี
นายก อบต.

ขอเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๑/๒๕๖๕) ต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม เพื่อพิจารณาให้ ความเห็นชอบ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ได้ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ไปแล้วนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม เมื่อวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๑/๒๕๖๕) ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบฯ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ ประชาชน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง สามารถ ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง อีกทั้งแผนพัฒนาท้องถิ่น ยังใช้เป็น กรอบและแนวทางในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ รายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม

จึงขอเสนอข้อมูลดังกล่าวให้ที่ประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ใช้ประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๑/๒๕๖๕) ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่มโดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

(นายกอ่านตามเอกสาร แบบ ผ.๐๑)

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม จึงมีความประสงค์จะดำเนินการเปลี่ยนแปลงโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ให้ถูกต้อง ต่อไป (รายละเอียดตามร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๑/๒๕๖๕) ที่แนบท้าย)

มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดจะเสนอ หรือแสดงความคิดเห็น หรืออภิปรายอีกหรือไม่ ถ้ามีขอให้ยกมือขึ้น

หากไม่มี ต่อไปจะเป็นการขอมติที่ประชุม “สมาชิกสภา อบต. ท่านใดเห็นชอบ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๑/๒๕๖๕) ตามที่ เสนอต่อที่ประชุม ขอให้ยกมือขึ้น

นายถาวร มั่นคง
ประธานสภา
นายถาวร มั่นคง
ประธานสภา

มติที่ประชุม

นายถาวร มั่นคง

ประธานสภา

พันจ่าตรีปัญญา สุริย์แสง

เลขานุการสภา

รับรอง ๑๑ เสียง ไม่รับรอง ๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

๕.๓ ญัตติเพื่อทราบ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อสภาท้องถิ่น)

ขอให้เลขานุการสภา ได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เหตุผลและความจำเป็น

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องมีการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนา ท้องถิ่น ซึ่งเป็นภารกิจอีกประการหนึ่งที่มีความสำคัญ ในการ พัฒนาองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ ให้ยกเลิกความใน (๓) ของข้อ ๒๙ ของ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้ แทน “(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อผู้บริหารท้องถิ่น เสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศ ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น ทราบใน ที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้อง ปิด ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละครั้ง ภายในเดือน ธันวาคมของทุกปี”

ข้อ ๑๓ ให้ยกเลิกความใน (๕) ของข้อ ๓๐ ของระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ กระทรวง มหาดไทยว่า ด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภา ท้องถิ่น และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ ประชาชนในท้องถิ่นทราบใน

ที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผล การติดตาม และประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ”

เพื่อให้การจัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง เห็นควร

๑. ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อ สภาท้องถิ่น เพื่อตั้ง ข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความคิดเห็น

๒. ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความ คิดเห็น

๓. ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้ประชาชน ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศ โดย เปิดเผย ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือน ธันวาคมของทุกปี

นำเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ

นายถาวร มั่นคง

ประธานสภา

นาวาตรีเสวก จ้อยสองสี

นายก อบต.

เชิญ นาวาตรีเสวก จ้อยสองสี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม

นำเสนอรายงานผลต่อสภา

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม และสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่มทุกท่าน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๔ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และข้อ ๑๔ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีหน้าที่ ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ซึ่ง คณะกรรมการจะต้องดำเนินการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ดำเนินการตามแนวทาง

วิธีการ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงาน ผลและเสนอ
ความเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้
ผู้บริหารท้องถิ่นได้นำเสนอต่อสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและ
คณะกรรมการพัฒนา ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ
ห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และ ต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ้านกุ่ม ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (เดือน
ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓-เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔) และรายงานพร้อม
เสนอความเห็นที่ได้จากการติดตาม ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านกุ่ม ดังนั้น ผมจึงขอรายงานและเสนอความเห็นของคณะกรรมการ
ติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ต่อสภา ดังนี้

ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ปัญหาและ
อุปสรรค

๑.เนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙ (COVID-๑๙) มติคณะรัฐมนตรี ได้กำหนดมาตรการเพื่อแก้ไข
ปัญหาโรคระบาดสายพันธุ์ใหม่ โดยให้ส่วนราชการและหน่วยงานอื่นของ
รัฐหลีกเลี่ยง หรือเลื่อนการจัดกิจกรรมที่มีการ รวมตัวกันของประชาชน
และเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing) จึงไม่สามารถ ดำเนินการ
ตามโครงการได้ทันปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

๒.จำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมาก เกินศักยภาพที่
องค์การ บริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม จะดำเนินการได้ทุกโครงการ ทำให้
ร้อยละของโครงการที่ทำได้ น้อยมากเมื่อเทียบกับจำนวนโครงการใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น

๓.งบประมาณเงินอุดหนุนเข้าช้าและน้อย ทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการ
พัฒนาที่มีอยู่ใน ข้อบัญญัติงบประมาณ ช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ -
มีนาคม ๒๕๖๔ ได้ทัน จึงทำให้มา ดำเนินการในช่วงเดือนเมษายน -
กันยายน ๒๕๖๔

ข้อเสนอแนะ

๑.การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ต้องจัดลำดับความสำคัญของโครงการ
และ งบประมาณ รวมทั้งต้องคำนึงถึงสถานะทางการคลัง ในการพิจารณา

คัดเลือกโครงการบรรจุ ในแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น ๆ เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของแต่ละปี คิดเป็นจำนวนร้อยละเพิ่มขึ้น และเพื่อให้จำนวนโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ของแต่ละปีตามแผนพัฒนาคิดเป็นจำนวนร้อยละลดลง

๒. ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินการตามที่ได้บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี แล้วเสร็จทันภายในปีงบประมาณ

๓. การตั้งงบประมาณรายจ่ายแต่ละด้าน ควรตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสม เพื่อ ลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด และการตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

ผมจึงขอรายงาน ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ได้ทราบส่วนรายละเอียดนั้น ขอ อนุญาตให้ ปลัด อบต.บ้านกุ่ม เป็นผู้เสนอต่อสภาครับ

นายถาวร มั่นคง

อนุญาต ขอเชิญ ปลัด อบต.บ้านกุ่ม ครับ

ประธานสภา

พันจ่าตรีปัญญา สุริย์แสง

ได้นำเสนอรายละเอียด รายงานผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เลขานุการสภา

(ได้นำเสนอตามเล่มรายงานผลการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๔)

ที่เสนอรายงานมาทั้งหมด มีท่านใดสงสัย จะสอบถามหรือไม่ครับ

มีท่านใดจะสอบถามหรือไม่ครับ

นายถาวร มั่นคง

ประธานสภา

ที่ประชุม

-ไม่มี-

นายถาวร มั่นคง

หากไม่มี ในวาระนี้เป็นการรายงานผลเพื่อทราบครับ

ประธานสภา

มติที่ประชุม

รับทราบ

นายถาวร มั่นคง

๕.๔ เรื่องการคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ

ประธานสภา

ขอให้เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พันจ่าตรีปัญญา สุริย์แสง

ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

เลขานุการสภาฯ

เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.

๒๕๖๑

ข้อ ๑๒ ให้มีคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประกอบด้วย

(๓) สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมายจำนวนสองคน เป็นกรรมการ

ข้อ ๑๖ คณะกรรมการกองทุนมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) พิจารณาอนุมัติแผนการเงินประจำปีของกองทุนหลักประกันสุขภาพ

(๒) พิจารณาอนุมัติโครงการ หรือกิจกรรม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนตามข้อ ๑๐

(๓) ออกระเบียบที่จำเป็นเพื่อประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้

(๔) สนับสนุนให้บุคคลในท้องถิ่นสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขทั้งที่บ้าน ในชุมชน

หรือหน่วยบริการ ได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

(๕) ให้คำแนะนำในการจัดทำข้อมูลและโครงการ หรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับงานสาธารณสุขของกลุ่มเป้าหมาย แก่หน่วยงาน องค์กรหรือกลุ่มประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๖) พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงาน รายงานการรับเงิน การจ่ายเงินและเงินคงเหลือของกองทุนหลักประกันสุขภาพ

ข้อ ๑๓ ให้กรรมการตามข้อ ๑๒ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๗) มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันที่ออกคำสั่งแต่งตั้ง

เมื่อครบกำหนดวาระตามวรรคหนึ่งแล้ว หากยังมีได้มีการคัดเลือกกรรมการขึ้นใหม่ให้กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่ากรรมการซึ่งได้รับการคัดเลือกขึ้นใหม่เข้ารับหน้าที่ แต่ต้องไม่เกินเก้าสิบวัน นับแต่วันที่กรรมการพ้นจากตำแหน่ง

ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหนึ่ง พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้ดำเนินการคัดเลือกกรรมการประเภทเดียวกันแทนภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ตำแหน่งกรรมการนั้นว่างลง ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานกำหนดในข้อ ๑๒ วรรคสามหรือวรรคสี่ แล้วแต่กรณี ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลือของกรรมการซึ่งตนแทน เว้นแต่กรณีที่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระเหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวัน จะไม่ดำเนินการคัดเลือกหรือแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างนั้นก็ได้และในการนี้ให้คณะกรรมการกองทุนประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่

ในกรณีที่กรรมการตามข้อ ๑๒ (๓) ว่างลงโดยมิใช่เหตุพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระให้คณะกรรมการกองทุนประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ที่ ๒๐๐/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ล้ง ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งจะครบวาระคราวละ ๔ ปี ถึงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ นำเรียนให้ที่ประชุมรับทราบครับ
ตามที่เลขานุการสภาฯ ชี้แจงมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ

นายถาวร มั่นคง
ประธานสภา

-ถ้าไม่มี-

กระผมขอให้ สมาชิกสภา อบต.บ้านกุ่ม เสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับการคัดเลือก เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม จำนวน ๒ คน โดยเสนอครั้งละ ๑ คน และขอผู้รับรองด้วย ๒ ท่าน ขอเรียนเชิญครับ

นางไฉน เมืองถาวร
สมาชิกสภาหมู่ที่ ๑

เรียนท่านประธานสภา ฯ

ดิฉันนางไฉน เมืองถาวร สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑

ขอเสนอ นายประสงค์ ประทุมเทือง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘ เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ คนที่ ๑ ค่ะ

นายถาวร มั่นคง
ประธานสภา

ขอผู้รับรอง ๒ ท่านครับ

๑. นายธนากร หยิมการุณ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗

๒. นางสุนันทา ไยบัว สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐

นายถาวร มั่นคง
ประธานสภา

ลำดับต่อไปขอเชิญสมาชิกสภา อบต.บ้านกุ่ม เสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ คนที่ ๒ ครับ

นายธนากร หยิมการุณ
สมาชิกสภาหมู่ที่ ๗

เรียนท่านประธานสภา ฯ

กระผมนายธนากร หยิมการุณ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๗

ขอเสนอ นางนิภา รุจิรา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕

เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ คนที่ ๒ ครับ

นายถาวร มั่นคง
ประธานสภา

ขอผู้รับรอง ๒ ท่านครับ

๑. นายสุทธิพงศ์ หวังกา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖

๒. นางนงนุช ศรีเมือง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๒

พันจ่าตรีปัญญา สุริย์แสง
เลขานุการสภาฯ

ด้วยสมาชิกนางนิภา รุจิรา เป็นผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนหรือหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอิสระ เห็นควรสภาพิจารณาเสนอชื่อผู้แทนในลำดับที่ ๒

นายถาวร มั่นคง
ประธานสภา

ให้ท่านสมาชิกเสนอผู้แทนคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ต่อไปครับ

นายธนากร หิยมการุณ
สมาชิกสภาหมู่ที่ ๓๗

เรียนท่านประธานสภา ฯ

กระผมนายธนากร หิยมการุณ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๓๗
ขอเสนอ นางไฉน เมืองถาวร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑
เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ คนที่ ๒ ครับ
ขอผู้รับรอง ๒ ท่านครับ

นายถาวร มั่นคง
ประธานสภา

๑. นายสุทธิพงศ์ หวังกา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖
๒. นางนงนุช ศรีเมือง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๒

พันจ่าตรีปัญญา สุริย์แสง
ปลัด อบต.

มีสมาชิกสภาท่านใด จะเสนอท่านอื่นอีกหรือไม่

(-ไม่มี-)

หากไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเพิ่มเติม กระผมขอความเห็นชอบจากที่ประชุม
ตามรายชื่อที่เสนอมา เพื่อให้นายก อบต.บ้านกุ่ม แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ในสัดส่วนของสภาฯ มอบหมาย จำนวน ๒ คน
ต่อไป

มติที่ประชุม

- เห็นชอบเสนอรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เป็นคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพ อบต.บ้านกุ่ม จำนวน ๒ คน ดังนี้

๑. นายประสงค์ ประทุมเทือง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘
๒. นางไฉน เมืองถาวร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นายถาวร มั่นคง
ประธานสภา

มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นหรือไม่ หากไม่มีขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มาประชุม
ครับ

เลิกประชุมเวลา

๑๒.๐๐ น.

ลงชื่อพันจ่าตรี.....ผู้จตรายงานการประชุม

(ปัญญา สุริย์แสง)

เลขานุการสภา อบต.บ้านกุ่ม

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่มได้พิจารณา
ตรวจรายงานการประชุมสภาฯ เรียบร้อยแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายประสงค์ ประทุมเทือง)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางไฉน เมืองถาวร)

ลงชื่อ.....เลขานุการ

(นางนิภา รุจิรา)

ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่มได้พิจารณาตรวจรับรองรายงานการประชุมในคราว
ประชุมสภาสมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

(นายถาวร มั่นคง)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม